



# ประชาสัมพันธ์

## กฟผ. เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าทำงาน ประจำปี 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2567 โดยจะประกาศรายละเอียดตำแหน่งงาน คุณสมบัติ สาขาวิชา และลักษณะงานที่เปิดรับสมัคร ในวันที่ 26 สิงหาคม 2567 และเปิดระบบรับสมัครงานระหว่างวันที่ 2 - 13 กันยายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์ทาง เว็บไซต์ กฟผ. <https://www.egat.co.th/home/recruitment>



### ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร

▶ **อัตราทั่วไป** ไม่จำกัดภูมิสำเนาของผู้สมัคร

▶ **อัตราภูมิภาค**



จำกัดภูมิสำเนาของผู้สมัคร ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ในพื้นที่ภูมิสำเนาของตนเอง หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร



### คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

▶ **คุณวุฒิระดับ ปวช. ขึ้นไป**

▶ **ไม่กำหนด** คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู้สมัคร

▶ **กำหนดอายุและผลการทดสอบภาษาอังกฤษ** ตามระดับคุณวุฒิ ดังนี้

ระดับคุณวุฒิ	อายุ	ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ปวช. - ปวส.	ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร	-
ปริญญาตรีขึ้นไป	ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร	TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน หรือ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญาจะต้องใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่ กฟผ. กำหนด **โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร** และกรณี TOEIC ต้องเป็นการทดสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) ทั้งนี้ หาก กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันผลการทดสอบได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องทดสอบใหม่ และนำผลคะแนนตามเกณฑ์มายืนยันภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนด

▶ **ผู้สมัครเพศชาย ต้องพ้นการกทางทหาร** แล้วเท่านั้น





### การเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ



กฟผ. จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ **จำนวน 300 บาท** และผู้สมัครจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนต่อเมื่อชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว



### กำหนดการทดสอบข้อเขียน

กฟผ. จะแจ้งกำหนดการทดสอบข้อเขียนให้ผู้สมัครทราบอีกครั้งในภายหลัง โดยกำหนดการในเมืองต้นจะดำเนินการจัดทดสอบ **ในช่วงเดือนตุลาคม 2567** ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



### รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดตำแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา และลักษณะงานที่ปฏิบัติ **ในวันที่ 26 สิงหาคม 2567** ทางเว็บไซต์ <https://www.egat.co.th/home/recruitment>



สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสรรหาบุคลากรและทุนการศึกษาภายนอก  
โทร. 0 2436 5341, 0 2436 5348, 09 4242 2607, 06 2775 8240  
(ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนางานองค์กร  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย